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mn endurbætur á símakerfinu í Barðastrandarsýslu.

Flm.: Gisli Jónsson.
Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta hraða, svo sem frekast er unnt, 

endurbótum á símakerfinu í Barðastrandarsýslu.

G r e i n a r g e r ð .
Simakerfið í Barðastrandarsýslu er nú þannig, að ógerlegt er að koma á samtöl- 

um við aðra landshluta, nema verja til þess heilum og hálfum dögum, og það jafnt, 
þótt um hraðsamtöl sé að ræða, auk þess sem sambandið er jafnan  svo lélegt, að verja 
verður margföldum tima li! afgreiðslu mála miðað við það, að talskilyrðin vau-u 
sæniileg. Fer ástand þetta versnandi eftir því, sem síinanotkunin eykst, og er nii þegar 
orðið gersamlega óviðunandi, jafn t fyrir  þá, sem fást við athafna- og viðskiptalif í 
stærri stil og verða daglega að standa i símasambandi við ým sar stofnanir i Reykja- 
vík og viðar, og fyrir  liina, sem oft verða að fara k lukkustundarferðir  til næstu sima- 
stöðvar, sem svo hefur engin tök á þvi að afgreiða samtölin vegna ástandsins á síma- 
kerfinu. Verða menn hvað eftir annað að eyða þannig dögum i afgreiðslu aðkallandi 
mála, sem eðlilega tækju aðeins stutta stund.

Vegna þessa ástands hefur landssimastjóri látið gera skipulagsteikningu að fyrir- 
huguðum breytingum á simakerfinu i sýslunni og með þeim endurbótum, sem nauð- 
svnlegar eru, til jiess að simasamband jjar verði eigi lakara en i öðrum héruðum  lands- 
ins, sem áður hafa átt við sams konar erfiðleika að búa, en nú hefur verið bætt úr. 
Fer þáltill. jiessi fram  á, að þingið feli rik isstjórninni að láta hraða þessuin umbótum, 
svo mjög sem unnt er, og er þess vænzt, að málið fái hér skjóta og góða afgreiðslu, 
svo mjög sem það er aðkallandi fvrir  allt viðskipta- og athafnalif i sýslunni.


